

Số: 820/KH- CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai tổ chức các hoạt động và công tác an ninh trật tự trong dịp Tết Đương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023**

Căn cứ Công văn số 5277/LĐTĐBXH-VP ngày 21/12/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 01/12/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023;

Triển khai Kế hoạch số 284/KH-CSĐTNTMT ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão; các ngày ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2023 ;

Triển khai Công văn số 1947/VPUB-KGVX ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023;

Thực hiện Công văn số 2416/SLĐTĐBXH-PCTNXH ngày 20/12/2022 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023;

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động và công tác an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với nội dung cụ thể, như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, viên chức, nhân viên, trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không để bị động bất ngờ

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp

đầu năm, Tết trồng cây...đảm bảo thiết thực an toàn tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán.

Các hoạt động được gắn kết chặt chẽ với các hình thức hoạt động đa dạng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an toàn trật tự, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết gắn bó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV; bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch.

## **II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Quý. Lựa chọn những nội dung cụ thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự tới viên chức và người lao động cần thực hiện như: Việc chấp hành nội quy, quy định của Cơ sở, việc chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng... Công tác bảo vệ tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản của Cơ sở. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn cháy nổ...

- Triển khai tốt công tác tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị đón tết Quý Mão năm 2023 cho cán bộ và học viên tại Cơ sở. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học viên, thăm hỏi động viên viên chức có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đoàn thăm hỏi xã Muối Nọi huyện Thuận Châu...

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công văn số 3638-CV/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao vui xuân đảm bảo thiết thực, an toàn tiết kiệm phù với điều kiện và tình hình đơn vị, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Đảng viên, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn tiết kiệm; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động tặng quà, vui chơi đón Tết...

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19, cúm, sốt, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ... Rà soát, bổ sung kịp thời các danh mục vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ đầy đủ.

- Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị

động bất ngờ; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí viên chức, người lao động trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong dịp nghỉ lễ; khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ, tổ chức các hoạt động ra quân đầu xuân thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Phòng Tổ chức Hành chính kế toán

Giúp Giám đốc Cơ sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra.

Chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch cụ thể, chi tiết; phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị, bảo đảm an toàn tiết kiệm.

Chủ động rà soát, đề xuất các trang thiết bị, cung ứng vật tư phục vụ các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Xây dựng và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh: Có trách nhiệm triển khai tổ chức quán triệt sâu rộng tới viên chức và người lao động về mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch này.

Chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động và công tác an ninh trật tự đón Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh. Yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở LĐTBXH (B/c);
- Lãnh đạo Cơ sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Văn Tứ**